



## **Sự đồng ý và thỏa thuận của cha mẹ cho Trung tâm Tự nhiên Kennecott của Murray**

Tôi, với tư cách là phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh được đăng ký, và để xem xét cơ hội cho con tôi / phường tham gia vào chương trình giảng dạy và chương trình của Trung tâm Thiên nhiên Kennecott, do đó đồng ý với sự đồng ý và thỏa thuận của cha mẹ.

Tôi thừa nhận rằng tôi đã được thông báo rằng là một phần của chương trình giảng dạy của con tôi / phường, anh ấy / cô ấy sẽ có cơ hội trong suốt năm học để thăm và tham gia các hoạt động tại Trung tâm Thiên nhiên Kennecott nằm ở 5044 South Lucky Clover Lane ở Murray. Tôi thừa nhận thêm, rằng tôi đã giải thích với tôi rằng, trong khi ở Trung tâm, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia vào một loạt các hoạt động tại tòa nhà Trung tâm, trong môi trường trung tâm và dọc theo sông Jordan Parkway. Tôi hiểu rằng tất cả các hoạt động là thiên nhiên và lấy môi trường làm trung tâm.

Tôi hiểu rằng có những chính sách và thủ tục cụ thể của quận, trường và lớp chi phối các hoạt động của con tôi / phường trong khi ở Trung tâm và trong khi đi đến và đi từ Trung tâm. Tôi nhận ra rằng việc vi phạm các quy tắc này có thể dẫn đến việc con tôi / phường bị loại khỏi việc tham gia vào các hoạt động của Trung tâm. Tôi thừa nhận rằng tôi đã thảo luận về các quy tắc khác nhau với anh ấy / cô ấy rằng cô ấy / cô ấy sẵn sàng tuân thủ các quy tắc.

Tôi nhận ra rằng là một phần của những hoạt động này, học sinh của tôi sẽ tiếp xúc với gió, côn trùng và có thể là vết cắn hoặc vết chích, nước, bụi, phấn hoa và các điều kiện môi trường khác. Tôi nhận ra thêm rằng có những mối nguy hiểm tự nhiên và nhân tạo, trở ngại, điều kiện môi trường và các rủi ro khác kết hợp với hành động của con tôi hoặc phường hoặc những đứa trẻ khác có thể gây thương tích cho chúng. Tôi, và con tôi / phường, tự do chấp nhận tất cả các rủi ro có thể liên quan hoặc có thể làm hỏng từ con tôi / phường tham gia vào các hoạt động nói trên bao gồm, nhưng không giới hạn, đi du lịch và tham gia vào tất cả các hoạt động của lớp học này.

Tôi nhận ra rằng các hoạt động của lớp học này có thể liên quan đến các hoạt động thể chất và may gây ra sự khó chịu về thể chất / cảm xúc của con tôi / phường. Tôi nói rằng theo hiểu biết tốt nhất của tôi, con tôi hoặc phường không có bất kỳ vấn đề sức khỏe tim, phổi hoặc nghiêm trọng nào khác có thể ngăn cản anh ấy / cô ấy tham gia vào các hoạt động liên quan đến các chương trình se. Tôi nói thêm rằng anh ấy / cô ấy đủ sức khỏe để tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc sử dụng cơ sở này.

**SỰ ĐỒNG Ý ĐƯỢC ĐƯA RA RÕ RÀNG, TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ THƯƠNG CHO BẤT KỲ SƠ CỨU HOẶC ĐIỀU TRỊ KHẨN CẤP NÀO ĐƯỢC COI LÀ NECESSARY BỞI NHÂN VIÊN Y TẾ CÓ THẨM QUYỀN.**

**TÔI ĐÃ ĐỌC KỸ VÀ HIỂU NỘI DUNG CỦA NGÔN NGỮ NÓI TRÊN VÀ TÔI ĐẶC BIỆT CÓ Ý ĐỊNH NÓ ĐỂ BẢO VỆ SỰ THAM GIA CỦA CON TÔI/PHƯỜNG CỦA TÔI TRONG HỌC KHU THÀNH PHỐ MURRAY VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TẠI TRUNG TÂM THIÊN NHIÊN KENNECOTT TRONG NĂM HỌC.**